

**ĐẢNG BỘ KHÔI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG  
ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**



**TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ  
THÁNG 11 NĂM 2023**

**I - TIN TỨC THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC**

**1. ĐIỂM TIN THẾ GIỚI**

**\*Chiến lược chuyển đổi năng lượng của Nga**

Ngày 11/10, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Quốc tế Tuần Năng lượng Nga Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đánh giá nền kinh tế Nga đang trải qua giai đoạn chuyển đổi cơ cấu, hệ thống nhiên liệu và năng lượng của nước này cũng đang có những thay đổi sâu sắc, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực từ khai thác và xử lý các nguồn năng lượng, dịch vụ và hậu cần, cũng như hợp tác với các đối tác nước ngoài.

<https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-putin-phac-thao-cac-chien-luoc-chuyen-doi-nang-luong-cua-nga-20231011214807189.htm>

**\*Ngành dầu khí Mỹ trước làn sóng sáp nhập mạnh mẽ**

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, 2 vụ sáp nhập với quy mô lớn đã diễn ra trong ngành dầu khí của Mỹ.

<https://vtv.vn/kinh-te/nganh-dau-khi-my-truoc-lan-song-sap-nhap-manh-me-20231024100338369.htm>

**\*Tín hiệu tích cực mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc**

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa thực hiện chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Mỹ. Chuyến thăm được đánh giá là sẽ đánh dấu một bước tiến khác của hai cường quốc nhằm giảm bớt căng thẳng.

<https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/tin-hieu-tich-cuc-moi-quan-he-my-trung-quoc-i712037>

**\*Ba Lan hủy bỏ khoản tiền phạt lớn đối với "gã khổng lồ" khí đốt Nga Gazprom**

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom đã phải đối mặt với án phạt 7 tỷ USD ở Ba Lan liên quan tới đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

<https://vtv.vn/the-gioi/ba-lan-huy-bo-khoan-tien-phat-lon-doi-voi-ga-khong-lo-khi-dot-nga-gazprom-20231028125223774.htm>

### **\*Liên Hợp Quốc kêu gọi 'ngừng bắn nhân đạo' ở Dải Gaza**

Trong phiên họp ngày 27/10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và bền vững hướng đến chấm dứt chiến sự", do Jordan đại diện cho 22 nước Arab đệ trình.

<https://vnexpress.net/lhq-keu-goi-ngung-ban-nhan-dao-o-dai-gaza-4670104.html>

## **2. TIN TỨC THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC**

### **\*Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII thành công tốt đẹp**

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra trong 07 ngày (từ ngày 02 - 08/10/2023), đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thực hiện công văn số 358-CV/BTGĐUK, ngày 18/10/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV xin gửi nội dung Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc, tổ chức đoàn thể các cấp trong Tập đoàn thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động bằng hình thức phù hợp.

*(Có đề cương đính kèm)*

### **\*Hoàn thành tuần đầu tiên của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV**

Từ ngày 23 - 27/10, Quốc hội đã kết thúc tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ sáu khóa XV với nhiều nội dung quan trọng.

Quốc hội đã nghe các báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách năm 2023 và các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025. Các phiên thảo luận sôi nổi ở tổ và bên hành lang Quốc hội, các đại biểu bày tỏ lo lắng khi nghịch lý "nền kinh tế khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn"; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển của kinh tế - xã hội.

Nội dung đặc biệt quan trọng trong tuần làm việc đầu tiên, đó là Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm dựa trên những đánh giá toàn diện và thấu đáo của đại biểu quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn ở khối Quốc hội đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao, điều này cho thấy những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả của Quốc hội thời gian qua. Những ngành,

lĩnh vực trực tiếp tác động đến đời sống của người dân, doanh nghiệp như khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, công thương... có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao cho thấy đây là những lĩnh vực người dân và các đại biểu Quốc hội đòi hỏi các bộ trưởng, trưởng ngành phải nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu của cử tri và Nhân dân.

Trong tuần đầu tiên các phiên thảo luận ở Hội trường cũng rất sôi nổi khi cho ý kiến vào 6 dự thảo Luật được Quốc hội tiếp thu để thông qua tại Kỳ họp này. Trong đó, đáng chú ý là dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Quy định chặt chẽ hơn việc phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân, nhất là các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phòng cháy, chữa cháy là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm.

### **\*Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự BRF-3: Thành công kép trong hoạt động đối ngoại, cùng hợp tác và phát triển**

*Chuyến tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRF) lần thứ ba của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình từ ngày 17-20/10/2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.*

Là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước trong năm 2023, kết quả của chuyến đi một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đạt được trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mùa thu năm 2022.

Tại diễn đàn lần này, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu quan trọng về hợp tác Vành đai và Con đường, trong đó nêu quan điểm và cách tiếp cận của Việt Nam về chủ đề kinh tế số. Bài phát biểu của Chủ tịch nước và sự tham gia của đoàn Việt Nam được các đại biểu đồng tình, đánh giá cao.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn cấp cao Việt Nam đã đạt một số kết quả quan trọng, nổi bật như sau: Thứ nhất, với việc tham dự các hoạt động của diễn đàn cũng như các hoạt động bên lề, Việt Nam đã khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cũng như lập trường rõ ràng về sự ủng hộ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, với những sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thứ hai, Việt Nam cũng đã cùng các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về định hướng hợp tác trong những chủ đề nổi lên, được quan tâm rộng rãi như chuyển đổi số, phát triển xanh và kết nối kinh tế, qua đó góp phần xây dựng nền kinh tế thế

giới, khu vực đa kết nối, mở, bao trùm, bền vững, với người dân là trung tâm. Thứ ba, thông qua các hoạt động tại diễn đàn, các bộ, ngành của Việt Nam cũng có cơ hội để tăng cường hơn nữa hợp tác với các đối tác từ nhiều quốc gia. Kết quả của diễn đàn lần này sẽ hỗ trợ cho việc triển khai thỏa thuận về kết nối khuôn khổ "Hai hàng lang, Một vành đai" của Việt Nam và sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc.

### **\*Thủ tướng chủ trì cuộc gặp của Thường trực Chính phủ với đại diện giới doanh nhân Việt Nam**

*Vừa qua, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã có buổi gặp mặt đại diện giới doanh nhân Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.*

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó tập trung vào 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp:

*Thứ nhất*, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định được các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập, hợp tác quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, thu hút đầu tư. *Thứ hai*, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, thông thoáng, bình đẳng và minh bạch. *Thứ ba*, tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong huy động nguồn lực, sản xuất kinh doanh; tiếp tục tạo thuận lợi, tăng tiếp cận tín dụng cho người dân, doanh nghiệp với phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển". *Thứ tư*, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các loại thị trường, an toàn, lành mạnh, minh bạch. *Thứ năm*, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát lại các vướng mắc khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp; có kế hoạch xử lý kịp thời, hiệu quả, giải quyết dứt điểm các vướng mắc đã tồn tại từ lâu gây cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp. *Thứ sáu*, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để nguồn vốn này thực sự trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, không chỉ trong ngắn hạn, mà cả trong trung và dài hạn. *Thứ bảy*, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả và thực chất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. *Thứ tám*, tăng cường triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sớm phục hồi và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh dựa trên xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, các mô hình kinh doanh bao trùm, tuần hoàn...

## **\*Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 11/2023**

### **Quy định mới về thu phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh**

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2023/TT-BTC ngày 03/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Theo Thông tư, tổ chức thu phí là Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Công an, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an xã, phường, thị trấn.

Tổ chức thu phí được trích lại 25% (thay cho mức 20% theo quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC), số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Tổ chức thu phí nộp 75% (thay cho mức 80% hiện hành) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11/2023.

### **Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công**

Từ ngày 10/11, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá gồm: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá gồm Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội.

Đối với các chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô công trong thời gian công tác, nghị định số 72/2023/NĐ-CP chia làm ba bậc với ba mức giá mua xe là 1,5 tỉ đồng, 1,55 tỉ đồng và 1,6 tỉ đồng/xe.

### **Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023**

Theo quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có). Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31-1-2023 của Thủ tướng. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.

## **II - ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG**

### **\*Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW lần thứ 13**

*Ngày 12/10/2023, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.*

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII và truyền đạt nội dung căn bản, quan trọng của Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Về đánh giá kết quả thực hiện công tác 9 tháng năm 2023, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị, khẳng định ngày càng rõ nét vị trí, vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối đạt 84,3% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối đạt 87,5% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước của các đơn vị trong Khối đạt 98,2% kế hoạch năm.

Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp và các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tổ chức sơ kết, tự đánh giá, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, đặc biệt là việc thực hiện Quy định 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung

ương; chuẩn bị và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK, ngày 09/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023...

### **\*Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc tại Lào và Campuchia**

*Từ ngày 16-22/10/2023, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.*

Chuyến đi nhằm nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đang đầu tư kinh doanh tại hai nước về việc triển khai công tác xây dựng Đảng, quản lý Đảng viên tại các doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn, việc thực hiện các văn bản liên quan đến sinh hoạt Đảng.

Trong chương trình công tác, Đoàn đã chào hỏi xã giao lãnh đạo Chính phủ Lào và lãnh đạo Chính phủ Campuchia; làm việc với: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào và Hội đồng Phát triển Campuchia; Đại sứ quán Việt Nam tại hai nước; Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào, Hội doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia; thăm và làm việc tại một số doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối có chi nhánh tại Lào, Campuchia.

Các cơ quan, tổ chức của Lào và Campuchia khẳng định rất coi trọng các nhà đầu tư Việt Nam và ghi nhận các ý kiến của Đoàn để báo cáo với Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào, Campuchia; đồng thời sẽ quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, ngân hàng của Việt Nam thúc đẩy hoạt động đầu tư tại Lào, Campuchia.

### **\*Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới**

*Ngày 11/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị tới các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.*

Đảng ủy TKV cũng đã thực hiện kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các thành phần đại biểu tham dự gồm các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TKV; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy

TKV; đại diện các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy TKV và đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế thuộc Văn phòng Tập đoàn.

Hội nghị đã được lắng nghe: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020”; nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và 06 chuyên đề gồm: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực an ninh quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc từ sớm, từ xa; Thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng; Công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hoá, lan toả giá trị, bản sắc, văn hoá Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

### **\*Tọa đàm "Xây dựng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương"**

*Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, chiều ngày 06/10/2023, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Tọa đàm "Xây dựng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương".*

Từ cuối năm 2022, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã trao đổi với các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối có ưu thế về công nghệ thông tin là Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về việc xây dựng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Đến nay, hai đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phần mềm, trong đó Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã triển khai trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đang trong quá trình thử nghiệm phần mềm tại một số đơn vị trực thuộc.

Tại buổi tọa đàm, hầu hết các ý kiến phát biểu từ đại diện các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đều đánh giá cao tính thiết thực, lợi ích của việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, nhiều đơn vị bày tỏ mong muốn được sử dụng thí điểm phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến gợi mở những vấn đề cần quan tâm, tháo gỡ trong triển khai như: việc liên thông dữ liệu với những phần mềm đã có sẵn; về bảo mật thông tin; việc nhập và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên khi tích hợp lên phần mềm; sinh hoạt đảng trực tuyến...



### **III - CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG**

#### **\*Quán triệt, phổ biến một số văn bản của Trung ương**

**Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị**

Ngày 04/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Xin đính gửi toàn văn nội dung Quy định số 124-QĐ/TW để các chi, đảng ủy cơ sở, tổ chức đoàn thể các cấp trong Tập đoàn thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động bằng hình thức phù hợp.

*(Chi tiết Quy định số 124-QĐ/TW đính kèm)*

**Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới**

Ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Xin đính gửi toàn văn nội dung Nghị quyết số 41-NQ/TW để các chi, đảng ủy cơ sở, tổ chức đoàn thể các cấp trong Tập đoàn thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động bằng hình thức phù hợp.

*(Chi tiết Nghị quyết số 41-NQ/TW đính kèm)*

**\*Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy TKV về xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong DNNN**

Ngày 27/10/2023, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Đảng ủy TKV về xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước. Đồng chí Cao Anh Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ V Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn khảo sát.

Tại chương trình làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng đã thông tin đến đoàn khảo sát về kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn. Theo đó, những năm qua, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Quy chế đã quy định rõ về trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy (Ban Chấp hành, Ban Thường vụ); trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân (Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Bí thư, các Phó Bí thư); các mối quan hệ của cấp ủy với cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong TKV. Các nội dung trong

quy chế đã bảo đảm tính nhất quán, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách...

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tham gia góp ý vào dự thảo quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước.

Phó Vụ trưởng Vụ V Ban Tổ chức Trung ương Cao Anh Thắng đã biểu dương các kết quả đã đạt được trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, chính nhờ việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết nội bộ trong toàn Tập đoàn; đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan chuyên môn trong tổ chức điều hành các hoạt động SXKD; phát huy được vai trò làm chủ của người lao động thông qua tổ chức chính trị-xã hội của Tập đoàn; góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TKV từ khi thành lập đến nay...

**\*Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV được chỉ định tham gia là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương**

Vừa qua, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 13, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Chu Đình Động đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Phí Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Nguyễn Huy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương thực miền Nam và Vũ Thế Phiệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

**\*Đảng ủy TKV triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023**

*Ngày 05/10, Đảng ủy TKV đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân chủ trì hội nghị.*

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy TKV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban cán sự

Đảng Ủy ban quản lý vốn nhà nước và cấp uỷ, chính quyền các địa phương; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết và báo cáo cấp trên theo quy định. Theo đó, Đảng ủy TKV đã ban hành 471 văn bản, trong đó: 07 nghị quyết, 05 chỉ thị, 55 kết luận, 03 chương trình, 10 kế hoạch, 04 hướng dẫn, 146 quyết định, 183 công văn, 42 báo cáo, 16 thông báo đề lãnh chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Công tác xây dựng chính đồn Đảng được tăng cường, đã hoàn thành việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên theo quy định, thành lập các ban chuyên trách tham mưu giúp việc của Đảng. Chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và người lao động; cấp uỷ các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đã tập trung rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các quy chế, quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý vi phạm, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ; công tác an ninh trật tự được giữ vững. Các tổ chức đoàn thể quần chúng phát huy vai trò, hiệu quả, thiết thực. Trong 9 tháng đầu năm 2023, với những nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tập đoàn, hoạt động SXKD được duy trì ổn định, tăng trưởng hơn so với cùng kỳ; duy trì đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động.

Triển khai nhiệm vụ quý IV/2023, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân yêu cầu triển khai một số nội dung trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, người lao động những chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đặc biệt là các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là đối với 13 tổ chức đảng mới được tiếp nhận về Đảng bộ Tập đoàn nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện. Tập trung lãnh chỉ đạo cơ quan lãnh đạo điều hành rà soát các chỉ tiêu thực hiện trong 9 tháng so với kế hoạch đầu năm, từ đó có các giải pháp phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2023. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024; quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo công tác an toàn VSLĐ; kiên trì thực hiện các giải pháp về thu nhập và sự thăng tiến nhằm giữ chân, thu hút lao động...

### **\*Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng**

*Ngày 12/10/2023, Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16/10 (1948-2023).*

Tham dự chương trình gặp mặt có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TKV; Lê Thanh Xuân - Ủy viên BTV Đảng ủy TKV,

Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các cán bộ chuyên trách của Ủy ban Kiểm tra; Trưởng ban, Phó ban và các cán bộ chuyên trách các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Các đại biểu dự chương trình gặp mặt đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác; đồng thời khẳng định niềm tin, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục gìn giữ, vun bồi truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” của ngành Kiểm tra Đảng.

**\*Hội nghị chuyên đề hướng dẫn, trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy**

*Vừa qua, Đảng ủy TKV đã tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác Tổ chức xây dựng Đảng và Hội nghị chuyên đề hướng dẫn trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy cho các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.*

Tại hội nghị chuyên đề công tác tổ chức xây dựng Đảng, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy TKV trao đổi về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV năm 2023; việc triển khai các điểm mới về sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế Ban Chấp hành, quy chế về công tác cán bộ...

Tại hội nghị chuyên đề hướng dẫn trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV trao đổi chuyên đề “Một số nội dung trọng tâm triển khai công tác Tuyên giáo - Dân vận trong thời gian tới”. Trong đó, cùng với việc tổng hợp, khái quát những kết quả nổi bật đạt được của Đảng ủy TKV trong lĩnh vực công tác Tuyên giáo - Dân vận nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV đã trao đổi và nhấn mạnh 12 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo và 03 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Dân vận cần lưu ý triển khai thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy TKV đã hướng dẫn, trao đổi về chức năng, nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, kỹ năng soạn thảo văn bản tổng hợp báo cáo, quy định chế độ thông tin báo cáo, công tác tài chính đảng...

Các đại biểu dự các hội nghị đã cùng trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, Tuyên giáo, Dân vận, Văn phòng cấp ủy tại đơn vị và được giải đáp kịp thời ngay tại các hội nghị.

Các hội nghị được Đảng ủy TKV tổ chức là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TKV được cập nhật kiến thức, bồi dưỡng thêm nghiệp vụ trong thực hiện công tác Tổ chức xây dựng Đảng, Tuyên

giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy; đồng thời là cơ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả thực công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

### **\*Cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng năm 2023**

Từ ngày 23-28/10/2023, tại Trường Quản trị kinh doanh, Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh phối hợp tổ chức mở lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng của các chi, đảng bộ cơ sở hai đảng bộ.

Trong thời gian tập trung 06 ngày, trên 230 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ làm công tác Đảng của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh (chia làm 02 lớp học) đã được các giảng viên là: các chuyên gia đến từ các Ban Đảng Trung ương, các giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Khoa học công an, Bộ Công an và lãnh đạo Tập đoàn truyền đạt nhiều nội dung mới và quan trọng.

Theo đó, học viên hai lớp đã được truyền đạt các chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Hướng dẫn việc xác định bí mật Nhà nước theo Quyết định số 1722/QĐ/TTg, ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước của Đảng; Cập nhật các văn bản, chế độ chính sách mới của Đảng và Nhà nước; Công tác phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong cán bộ đảng viên ở cơ sở; Hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập cho cán bộ thuộc diện phải kê khai thu nhập; Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế... Đặc biệt, các học viên đã được lắng nghe Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cập nhật tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn những năm qua và năm 2023, những thuận lợi, khó khăn, thách thức, đưa ra bài học kinh nghiệm cũng như định hướng nhiệm vụ, chiến lược trọng tâm của Tập đoàn thời gian tới.

### **\*Một số kết quả công tác xây dựng Đảng nổi bật trong tháng 10 năm 2023**

#### ***(1) Công tác chính trị, tư tưởng***

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về: kết quả sản xuất kinh doanh của TKV và các đơn vị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023; tuyên truyền các ngày lễ lớn: kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2023); kỷ niệm 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023); kỷ niệm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng: 93 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2023), ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930-15/10/2023), ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1903-18/10/2023); 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023); kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2023); trong đó chú trọng triển khai đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10...

- Ban hành các văn bản:

+ Các kế hoạch: thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương"; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Kết luận số 10-KL/ĐUK, ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội.

+ Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ TKV kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023).

+ Các báo cáo: đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về "Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045"; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Các công văn: đơn đốc triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023; quán triệt, định hướng tuyên truyền về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden; triển khai Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị; triển khai, thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 28/4/2023 của Bộ Chính trị; thông tin, tuyên truyền các nội dung chuyên đề tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2023...

## ***(2) Công tác dân vận***

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TKV triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2023 theo Kế hoạch số 1297-KH/BCĐĐCCS, ngày 30/08/2023 tại Công ty than Khe Chàm, Công ty than Nam Mẫu, Công ty Nhôm Lâm Đồng.

- Báo cáo Ban Dân vận Đảng ủy Khối tình hình người lao động của TKV trong 9 tháng đầu năm 2023; kết quả triển khai công tác dân vận quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023; triển khai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng theo công văn số 189-CV/BDVĐUK, ngày 06/10/2023 của Đảng ủy Khối.

- Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể phát huy dân chủ, làm tốt công tác tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; giải quyết những vướng mắc trong quan hệ lao động tại nơi làm việc; giám sát, phối hợp chỉ đạo các đơn vị xây dựng, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

### ***(3) Công tác tổ chức, cán bộ***

- Chuẩn bị các nội dung chương trình làm việc của Ban Tổ chức Trung ương khảo sát làm việc, thảo luận một số nội dung cơ bản của dự thảo Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư). Báo cáo Đảng ủy Khối DNTW về kết quả thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 và các quy định hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối.

- Ban hành quyết định điều chỉnh, phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TKV nhiệm kỳ 2020-2025. Sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định phân cấp, quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Hoàn thành việc chuyển giao Đảng bộ Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thuộc Đảng ủy TKV.

- Thẩm định hồ sơ trong công tác kiện toàn bổ sung cấp ủy và cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc (diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quản lý).

- Phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng theo kế hoạch được duyệt trong năm 2023 tại Trường Quản trị kinh doanh.

- Thẩm định hồ sơ, kết nạp đảng cho 72 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận chuyển đảng chính thức cho 74 đảng viên. Làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 24 đảng viên.

### ***(4) Công tác kiểm tra, giám sát***

- Báo cáo Đảng ủy Khối về việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu, kê khai bổ sung và kê khai hàng năm theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ đối với những người phải kê khai tài sản thu nhập là cán bộ thuộc diện BTV Đảng ủy Khối quản lý theo quy định số 08-QĐ/ĐUK, ngày 31/3/2023 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ủy TKV và Đảng ủy TQN nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cuộc kiểm tra đối với BCH Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; BCH Đảng bộ và đ/c Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản theo kế hoạch KTGS năm 2023. Tiếp nhận và xem xét xử lý 01 đơn kiến nghị đối với đảng viên. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Tập đoàn thực hiện giám sát của UBKT đối với BCH Đảng bộ Công ty Xây lắp mỏ và BCH Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ mỏ trong việc tổ chức thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản thu nhập năm 2021-2022. Triển khai giám sát của UBKT đối với BCH Đảng bộ Công ty Kinh doanh than Miền Bắc theo kế hoạch năm 2023.

### **\*Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác xây dựng Đảng trong tháng 11/2023**

#### ***(1) Công tác chính trị, tư tưởng***

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về: kết quả sản xuất kinh doanh của TKV và các đơn vị trong tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023; các ngày lễ lớn, sự kiện của đất nước và Tập đoàn, trong đó chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 87 ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968-2023); thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII...

- Ban hành: báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Xây dựng báo cáo và tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Kết luận 10-KL/ĐUK, ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội bằng hình thức phù hợp...

- Tích cực hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023.

- Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV năm 2023 đối với Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin và Đảng ủy Công ty Xây lắp mỏ.

- Tiếp tục chỉ đạo thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của người lao động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 11/2023.

#### ***(2) Công tác dân vận***

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW về công tác dân vận.



- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TKV triển khai chương trình kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023 theo Kế hoạch số 184/KH-BCĐTKV, ngày 12/9/2023.

- Lãnh chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc làm tốt công tác tổng hợp, chuẩn bị cho việc tổng kết, đánh giá, bình xét, chấm điểm kết quả thi đua năm 2023, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2024 về các nội dung: thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Dân vận khéo"...

### ***(3) Công tác tổ chức, cán bộ***

- Kiện toàn, bổ sung BCH, BTV Đảng ủy TKV nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đảng ủy Khối phê duyệt.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Đảng ủy TKV cho phù hợp với các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối. Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc (theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối).

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành nghị quyết liên lịch giữa Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh về khung biên chế, chế độ cán bộ giúp việc cấp ủy, chuyên trách đoàn thanh niên các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy TKV nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Kiện toàn bổ sung cấp ủy và cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc (diện BTV Đảng ủy TKV quản lý).

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi, đảng ủy cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện "Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp" năm 2023 theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Triển khai làm thẻ đảng viên đợt 2 năm 2023. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên của Đảng bộ TKV.

### ***(4) Công tác kiểm tra, giám sát***

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung theo tinh thần nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

- Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ của chuyên môn và các đoàn

thể. Phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh trong công tác kiểm tra giám sát theo quy chế phối hợp và chương trình kế hoạch đã được phê duyệt.

- Hoàn thành 02 cuộc kiểm tra của BCH Đảng bộ Tập đoàn (đối với Đảng ủy Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Tổng công ty Khoáng sản) và 03 cuộc giám sát của UBKT theo kế hoạch năm 2023 (đối với BCH Đảng bộ công ty: Kinh doanh than Miền Bắc, Xây lắp mỏ, Viện Khoa học Công nghệ mỏ).

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

#### **IV - HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ**

##### **\*Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam**

(1) Phối hợp với Tổng giám đốc TKV phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, đặc biệt cung cấp than cho điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

(2) Tổ chức thành công hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi năm 2023.

(3) Chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai tại đơn vị và tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi năm 2023 chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.

(4) Làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động; các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên các gia đình công nhân khó khăn, tai nạn lao động, gia đình chính sách.

(5) Tổ chức các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, các hoạt động văn hóa thể thao, giáo dục truyền thống, các công trình thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước.

##### **\*Đoàn Thanh niên TKV**

(1) Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, chương trình thanh niên tình nguyện năm 2023.

(2) Đẩy mạnh các hoạt động xung kích đảm nhận công trình việc khó, phong trào tình nguyện, an sinh xã hội, đặc biệt là phong trào vệ sinh môi trường nơi làm việc và khai trường sản xuất; thực hiện tốt công tác quản lý đoàn tụ đoàn tịch.

(3) Phối hợp với Đoàn Than Quảng Ninh và Thành đoàn Hạ Long tổ chức Giải chạy tập thể “Sức trẻ vùng than vững bước đi lên” hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023); 87 năm ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968-2023).

(4) Tổ chức gắn biển công trình thanh niên cấp Đoàn Thanh niên TKV cho công trình thanh niên “Đào chống lò thượng vận tải vỉa 14.2 mức -200 + -300” do

Đoàn Thanh niên Công ty than Khe Chàm đảm nhận chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).

## **V - THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN**

**\*10 tháng năm 2023, Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước ước khoảng 22,5 ngàn tỷ đồng**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong tháng 10 năm 2023: than nguyên khai sản xuất 2,86 triệu tấn, than tiêu thụ 3,95 triệu tấn, đất bóc 14,7 triệu m<sup>3</sup>, đào lò 24,1 ngàn mét. Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi 104 ngàn tấn, tiêu thụ 108 ngàn tấn; đồng tấm sản xuất 2,2 ngàn tấn; kẽm thỏi 780 tấn; phôi thép 18 ngàn tấn. Sản xuất và tiêu thụ điện 890 triệu kWh. Sản xuất, tiêu thụ thuốc nổ 6.500 tấn. Sản xuất 16 ngàn tấn, tiêu thụ 16,8 ngàn tấn Amon Nitrat. Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 14,12 ngàn tỷ đồng.

Kết quả 10 tháng năm 2023: doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 138,6 ngàn tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm. Than nguyên khai sản xuất 31,5 triệu tấn, đạt 80,6% kế hoạch năm; than tiêu thụ 40,24 triệu tấn, đạt 87% kế hoạch năm; đất bóc 113,6 triệu m<sup>3</sup>, đạt 72% kế hoạch năm; đào lò 220 ngàn mét, đạt 80% kế hoạch năm. Sản xuất Alumin quy đổi 1,18 triệu tấn, đạt 91% kế hoạch năm; tiêu thụ Alumin 1,14 triệu tấn, đạt 88% kế hoạch năm. Tinh quặng đồng sản xuất 80,07 ngàn tấn, đạt 79% kế hoạch năm; đồng tấm sản xuất 25,6 ngàn tấn, đạt 86% kế hoạch năm; kẽm thỏi sản xuất 10,2 ngàn tấn, đạt 107% kế hoạch năm... Sản xuất điện 7,58 tỷ kWh, đạt 79% kế hoạch năm. Hoá chất, VLNCN sản xuất 58,7 ngàn tấn, đạt 77% kế hoạch năm; cung ứng thuốc nổ 87,36 ngàn tấn, đạt 76% kế hoạch năm. Sản xuất Nitrat Amon 151,5 ngàn tấn, đạt 80% kế hoạch năm, tiêu thụ Amon Nitrat 145,86 ngàn tấn, đạt 77% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước dự kiến đạt khoảng 22,5 ngàn tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm...

**Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch tháng 11/2023:** than nguyên khai sản xuất 3 triệu tấn, tiêu thụ than 4 triệu tấn; bóc đất đá 16 triệu m<sup>3</sup>, mét lò đào mới 25 ngàn mét; sản xuất Alumina 118 ngàn tấn, tinh quặng đồng 7,5 ngàn tấn, đồng tấm sản xuất 2,2 ngàn tấn, kẽm thỏi 650 tấn; sản xuất điện 980 triệu Kwh; sản xuất thuốc nổ 7 ngàn tấn, cung ứng thuốc nổ 9 ngàn tấn, sản xuất Amon Nitrat 17 ngàn tấn, tiêu thụ Amon Nitrat 15,2 ngàn tấn...

**\*Sôi nổi các hoạt động và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023)**

*Thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), cùng với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh; cán bộ, đảng viên, người lao động TKV đã ra sức thi đua lao động sản xuất, tổ chức*

*nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh Quảng Ninh.*

### **Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh**

Tối 28/10, tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Tham dự lễ kỷ niệm, có đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, các vị khách quốc tế...

Mở đầu buổi lễ là màn diễu hành hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh với gần 2.500 người tham gia thuộc 39 khối diễn thuộc các lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng công nhân, doanh nhân, thanh niên, nhân dân các địa phương. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của mảnh đất, con người Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chúc mừng, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu và những thành quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 60 năm qua. Chủ tịch nước Võ Văn Thường đề nghị, tỉnh Quảng Ninh cần phải thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân. Không ngừng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng với truyền thống của Vùng mỏ Anh hùng. Phấn đấu xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trung tâm phát triển năng động, toàn diện của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

### **Chủ tịch Nước Võ Văn Thường thăm quân và dân huyện đảo Cô Tô**

Nhân dịp về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, ngày 28/10, Chủ tịch Nước Võ Văn Thường đã đến thăm, động viên quân và dân trên huyện đảo Cô Tô - huyện đảo biên giới nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Than Khe Chàm đã vinh dự được đứng trong đoàn diễu hành đón Chủ tịch Nước trong sự kiện quan trọng này.

Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã dự Lễ chào cờ trang trọng tại Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo và thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tại Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo. Ngoài ra, Chủ tịch Nước cũng đã tới gặp gỡ, thăm hỏi, trao nhiều phần quà cùng cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân trên huyện đảo Cô Tô.

### **Lãnh đạo TKV tham dự Lễ báo công dâng Bác tại huyện Cô Tô**

Ngày 15/10, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô, đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và công nhân, cán bộ ngành Than do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký làm Trưởng đoàn đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023). Đại diện lãnh đạo Tập đoàn đã vinh dự cùng tham dự Lễ báo công.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính giữa Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô, Đoàn đã báo công dâng lên Bác kính yêu những thành tích trong phong trào thi đua, những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển.

### **Lãnh đạo TKV chúc mừng tỉnh Quảng Ninh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập**

Ngày 27/10, đoàn lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã đến chúc mừng tỉnh Quảng Ninh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn đã gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh đạt được trong 60 năm qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và cảm ơn đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Than đã luôn giữ vững ý chí, bản lĩnh, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: “Quảng Ninh và ngành Than luôn gắn bó mật thiết, máu thịt “tuy hai mà một”; đồng thời mong muốn thời gian tới, TKV sẽ tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu an toàn, ổn định, phát triển bền vững, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

### **Tích cực tham gia chuỗi các hoạt động chào mừng**

Nổi bật là sự tham gia tích cực Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TKV và Đảng bộ Than Quảng Ninh với hình thức thi viết, thi trắc nghiệm trên mạng internet và sân

khẩu hóa. Kết quả, Đảng bộ Than Quảng Ninh đạt giải Ba tập thể cấp tỉnh; bài dự thi của tác giả Hoàng Đạo (Phó TP KB) và Phạm Văn Minh (Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc) Đảng bộ Than Vàng Danh đạt giải Nhì; bài dự thi của tác giả Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, Đảng bộ Kho vận Đá Bạc đạt giải Ba cấp tỉnh cùng nhiều bài viết của cán bộ, đảng viên, người lao động của TKV đạt giải cao.

Cũng trong dịp này, TKV đã tích cực tham gia nhiều hoạt động khác được tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao như: Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh; Triển lãm thành tựu 60 năm tỉnh Quảng Ninh; tập luyện và tham gia diễu hành, đại diện Khối công nhân và Đại đội pháo cao xạ Đặng Bá Hát tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh tổ chức ngày 28/10... Trong đó, thông qua việc tham gia Triển lãm thành tựu 60 năm tỉnh Quảng Ninh, TKV mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh, những thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh... tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cán bộ, CNLD các đơn vị trong TKV những thành tựu về kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng mà TKV đạt được trong những năm qua, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp phát triển đất nước, phát triển Quảng Ninh ngày một giàu mạnh.

Ngoài ra, Tập đoàn và các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, ý nghĩa hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Nổi bật là: Giải bóng đá phong trào TKV được tổ chức từ ngày 16-24/10/2023, tại Sân vận động Công ty Tuyển than Cửa Ông, có sự tham gia của 06 đội bóng đá nam và 03 đội bóng đá nữ với gần 250 vận động viên nam, nữ đến từ 08 đơn vị trực thuộc Tập đoàn thi đấu ở hai nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ. Sau 09 ngày thi đấu sôi nổi, Giải đã thành công tốt đẹp với kết quả: Môn bóng đá nam, Than Cao Sơn đoạt chức vô địch; Than Đèo Nai giải Nhì và giải Phong cách; Than Hà Tu và Than Hà Lâm đồng giải Ba. Môn bóng đá nữ, Tuyển than Cửa Ông đoạt chức vô địch; Than Vàng Danh giải Nhì và giải Phong cách; Than Hà Tu giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao giải cá nhân cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất giải...

Một hoạt động nổi bật tiếp theo là Giải chạy tập thể “Sức trẻ vùng Than vững bước đi lên” do Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh phối hợp với Thành đoàn Hạ Long tổ chức ngày 15/10, tại Quảng trường 30/10 thành phố Hạ Long. Giải chạy thu hút 60 cơ quan, đơn vị với 2.500 VĐV là đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn; trong đó Khối Đoàn TQN có 10 đội, Khối Đoàn TN TKV có 10 đội thuộc các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn TQN, Đoàn TN TKV; thanh thiếu nhi, học sinh, đoàn viên, hội viên và công chức, viên chức thành phố Hạ Long và các đoàn khách mời... Các đoàn tham dự giải chạy theo hành trình dọc theo tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn với quãng đường chạy dài khoảng 500m. Các đội tham gia

giải mặc đồng phục, chạy theo hàng lối chỉnh tề, hô vang các khẩu hiệu trên đường chạy tạo không khí sôi động, vui khoẻ.

### **Gắn biển nhiều công trình thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất**

Trong đợt thi đua này, đã có nhiều công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh như: công trình “Cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ lò chợ ĐB-12-1C/V12-KĐB Khu Đông Bắc” của Công ty Than Dương Huy; “Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn”; “Dự án Xưởng sàng công suất 2,5 triệu tấn than/năm” của Than Hà Tu; “Đào lò và lắp đặt thiết bị phục vụ cơ giới hóa vận chuyển người, vật tư, thiết bị mức +0/-175 giếng Vàng Danh” của Than Vàng Danh... Đồng thời, công trình “Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp 35/6 KV mặt bằng +26” của Đảng ủy Công ty than Mạo Khê được gắn biển khánh thành ngày 16/10/2023 có ý nghĩa kịp thời phục vụ cho việc thi công các hạng mục công trình thuộc dự án Khai thác hầm lò dưới mức -150 của Mỏ Mạo Khê. Công trình “Trung tâm Điều hành sản xuất cảng Làng Khánh” của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin được gắn biển khánh thành ngày 20/10/2023 nhằm đáp ứng được yêu cầu sản xuất, đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động, tạo môi trường làm việc khang trang, hiện đại, góp phần vào hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ của Phân xưởng Kho cảng Làng Khánh 2 và của toàn Công ty.

### **Tổ chức kết nạp lớp Đảng viên 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh**

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, hoạt động tổ chức kết nạp lớp Đảng viên 60 năm và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh đã được nhiều chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TKV và Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai thực hiện. Trong đó nổi bật là: Lễ công bố và trao Quyết định kết nạp cho 24 đảng viên mới và biểu dương 10 tấm gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tiêu biểu quý III/2023 của Đảng ủy Công ty Than Dương Huy tổ chức tại Khu Di tích Quốc gia Bác Hồ về thăm ngành Than; Lễ công bố và trao Quyết định kết nạp cho 18 đảng viên mới tại Di tích Quốc gia Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô của Đảng ủy Công ty Than Khe Chàm... Các buổi lễ đều được tổ chức tại các “địa chỉ đỏ” linh thiêng - nơi ghi dấu các sự kiện Bác Hồ đến thăm, có ý nghĩa quan trọng để giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, khơi dậy thêm niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là thế hệ trẻ, các quần chúng ưu tú của các đảng bộ về những giá trị lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Ngoài ra nhiều đơn vị cũng đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành

lập tinh như: Đảng ủy Công ty Than Hòn Gai; Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông; Đảng ủy Công ty Than Nam Mẫu...

### **\*Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh làm việc với TKV**

Ngày 12/10, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tới thăm, chúc mừng cán bộ công nhân Tập đoàn nhân dịp TKV chuyển về tòa nhà điều hành mới Vinacomin Tower.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã báo cáo nhanh về quá trình đầu tư, xây dựng tòa nhà. Đồng thời thông tin tới đoàn công tác về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và các giải pháp điều hành trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã gửi lời chúc mừng Tập đoàn đã có trụ sở làm việc khang trang, hiện đại. Đồng chí tin tưởng, với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023 cùng bề dày lịch sử truyền thống với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ sẽ tạo tiền đề vững chắc để Tập đoàn tiếp tục hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra trong năm 2023.

### **\*Lễ Bảo vệ tốt nghiệp và Bế giảng lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13**

Ngày 04/10/2023, tại Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin, Tập đoàn đã tổ chức Lễ Bảo vệ tốt nghiệp và Bế giảng cho 31 học viên tham gia lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13.

Hội đồng chăm bảo vệ tốt nghiệp lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khoá 13 được chia thành 5 tiểu ban gồm các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng Ban chuyên môn của Tập đoàn. 31 học viên của lớp được chia thành 3 nhóm và lần lượt từng nhóm thực hiện phần thuyết trình các chủ đề bằng tiếng Anh. Tiếp đó, các học viên trình bày khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng đã được phân công. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung và sự công tâm của Hội đồng giám khảo, các học viên đã hoàn thành phần bảo vệ đề tài tốt nghiệp và được lãnh đạo Tập đoàn trao giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Qua thời gian 89 ngày học, lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 13 đã cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm giúp học viên xây dựng được hình ảnh người lãnh đạo doanh nghiệp chuyên nghiệp, mẫu mực, hiệu quả; đồng thời trang bị và hệ thống hóa cho học viên các kiến thức về lãnh đạo quản lý và chuyên, những quy định của Tập đoàn trong lĩnh vực quản trị chuyên ngành, hình thành các kỹ năng và phong cách của nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiện đại, cập nhật công nghệ 4.0 để doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị tự động hóa, tối ưu năng suất và hiệu quả



kinh doanh, kết nối các nhà quản lý, lãnh đạo đang hoạt động hiệu quả, mở rộng mối quan hệ và phát triển phong cách doanh nhân thời đại hội nhập.

### **\*Đoàn lãnh đạo TKV tham quan triển lãm Quốc tế thiết bị khai thác mỏ tại Trung Quốc**

Từ ngày 24 -29/10/2023, đoàn công tác của lãnh đạo Tập đoàn đã tham quan triển lãm Quốc tế thiết bị khai thác mỏ tại Trung Quốc. Đoàn do đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT làm Trưởng đoàn. Đoàn đã thăm quan các gian hàng thiết bị khai thác mỏ, công nghệ khai thác, sàng tuyển, vận tải, môi trường tại triển lãm và trực tiếp đến thăm, giao lưu kỹ thuật tại một số nhà máy sản xuất thiết bị mỏ. Đoàn cũng xuống khảo sát lò chợ tự động hóa, khai thác vỉa móng và cùng trao đổi, giao lưu kỹ thuật với các doanh nghiệp tại Trung Quốc.

### **\*Tập trung cao độ cho sản xuất, đáp ứng than cho nền kinh tế**

*Trong 2 ngày 02-03/10, Tập đoàn tổ chức hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các đơn vị vùng Cẩm Phả, Hạ Long và Miền Tây - Quảng Ninh về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2023.*

Theo báo cáo, kết quả SXKD 9 tháng của vùng Cẩm Phả: sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt trên 12,7 triệu tấn, bằng 69,07% KH năm; sản lượng than tiêu thụ đạt 16,360 triệu tấn, bằng 72,97% KH năm; tiền lương bình quân của người lao động: một số đơn vị đạt cao như Than Khe Chàm 19,92 triệu đồng/người-tháng; Dương Huy đạt 19,8 triệu đồng/người-tháng; Quang Hanh 18,01 triệu đồng/người-tháng; Xây lắp mỏ 18,45 triệu đồng/người-tháng... Với các đơn vị sản xuất than vùng Hạ Long, thực hiện sản xuất than nguyên khai và than sạch đạt từ 76% KH năm trở lên, tiêu biểu như Than Hòn Gai sản xuất than nguyên khai đạt trên 1,56 triệu tấn, bằng 82% KH năm, tiêu thụ đạt trên 1,8 triệu tấn, bằng 93% KH năm; Than Hà Tu sản xuất than đạt trên 2 triệu tấn, bằng 80% KH năm, tiêu thụ đạt trên 2,8 triệu tấn, bằng 105% KH năm...; Công ty Chế biến than Quảng Ninh than tiêu thụ đạt 4 triệu tấn, bằng 109% KH năm...; Trường Cao đẳng TKV kết quả tuyển sinh nghề mỏ hầm lò đạt 5.410 học sinh, bằng 118,9% KH năm. Thu nhập bình quân của người lao động các đơn vị trong vùng: Than Hòn Gai đạt 19,4 triệu đồng/người-tháng; Hà Lâm đạt 18,8 triệu đồng/người-tháng...; các đơn vị dịch vụ: Công ty Hoa tiêu hàng hải đạt 23,5 triệu đồng/người-tháng; Giám định đạt 16,2 triệu đồng/người-tháng... Với các đơn vị vùng Miền Tây - Quảng Ninh, sản lượng than khai thác đạt từ 72-77,2% KH năm. Than Vàng Danh đạt trên 3 triệu tấn, bằng 77,2% KH năm; Than Uông Bí đạt 1,89 triệu tấn, bằng 76% KH năm... Công ty Kho vận Đá Bạc than tiêu thụ đạt trên 9,4 triệu tấn, bằng 79,5% KH năm. Thu nhập bình quân của người lao động các đơn vị sản xuất than đều đạt trên 100% kế hoạch: Than Vàng Danh đạt 20 triệu đồng/người-tháng, Than Mạo Khê đạt 21 triệu đồng/người-tháng; Than Uông Bí đạt gần 18 triệu đồng/người-tháng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh trong quý IV/2023, các đơn vị cần đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng, đáp ứng than cho nền kinh tế và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh cũng như của cả nước. Các đơn vị vùng Hạ Long, Cẩm Phả tăng cường năng lực sản xuất, chế biến than từ sản phẩm ngoài than. Các đơn vị vùng Miền Tây nghiêm túc chấn chỉnh công tác an toàn lao động, sớm triển khai các dự án trọng điểm; triển khai xây dựng nhà ở cho CNLĐ, thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường...

### **\*Nâng cao năng lực, khả năng ứng phó, xử lý sự cố của lực lượng cấp cứu mỏ bán chuyên**

*Từ ngày 10-12/10/2023, Tập đoàn đã tổ chức thành công Hội thao Kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2023.*

Hội thao có 16 đội cấp cứu mỏ bán chuyên của các đơn vị sản xuất than hầm lò và xây lắp mỏ tham gia. Tại hội thi, các đội viên đã thực hiện bài thi một cách chính xác, kịp thời, phối hợp chặt chẽ cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức đánh giá cao công tác chuẩn bị, hỗ trợ các đội thi, công tác tổ chức hội thi của Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin cũng như sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện của lãnh đạo các đơn vị, sự tập luyện, tinh thần, quyết tâm cao của 16 đội Cấp cứu mỏ bán chuyên đã góp phần vào thành công của hội thao.

Kết quả, Than Vàng Danh đã xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn; Than Hòn Gai và Than Mông Dương đạt giải Nhì; Than Hạ Long, Than Quang Hanh và Than Mạo Khê đạt giải Ba.

### **\*Hội thảo về quy trình quản lý vật tư trong TKV**

*Ngày 27/10, tại Quảng Ninh, Tập đoàn tổ chức Hội thảo về quy trình quản lý vật tư trong TKV.*

Tại hội thảo, Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin, đơn vị được giao nghiên cứu xây dựng Quy trình quản lý vật tư trong TKV đã báo cáo kết quả thực hiện. Theo đó, thời gian vừa qua, TKV và các đơn vị đã có nhiều giải pháp nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu về vật tư trong sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý công tác vật tư. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý vật tư, đáp ứng cho sản xuất và thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý của Tập đoàn, việc lập phần mềm quản lý vật tư chung của toàn Tập đoàn là việc làm cần thiết. Để có thể xây dựng được phần mềm nói trên, cần phải có quy trình quản lý, thực hiện công tác vật tư được TKV ban hành với đầy đủ các bước thực hiện, nội dung thực hiện và hệ thống bảng biểu kèm theo.

Quy trình quản lý vật tư trong TKV được xây dựng trên các cơ sở các quy định của Nhà nước, của TKV và các đơn vị, đồng thời kết hợp khảo sát thực tế và ý kiến

đóng góp của các đơn vị, tổ công tác, cá nhân. Quy trình được xây dựng ở mức tinh gọn nhất, sát với thực tiễn sản xuất, theo đúng các quy định nhằm loại bỏ các hoạt động dư thừa, thủ tục không cần thiết, tiết kiệm thời gian, sức lao động, giảm chi phí. Quy trình sẽ hỗ trợ quá trình lập, giao khoán, hạch toán, nghiệm thu cho các đơn vị và báo cáo về quản lý vật tư lên TKV. Quy trình sẽ làm cơ sở để xây dựng phần mềm quản lý công tác vật tư chung cũng như số hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn. Tại hội thảo, lãnh đạo và các Ban chuyên môn Tập đoàn, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện Quy trình quản lý vật tư trong TKV.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị Viện KHCN Mỏ, các Ban chuyên môn Tập đoàn tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, hoàn thiện đề sớm báo cáo Tập đoàn phê duyệt, ban hành quy trình để làm cơ sở lập phần mềm quản lý vật tư trong toàn Tập đoàn.

### **\*“Gia đình thợ mỏ - gắn kết yêu thương”**

*Là chủ đề của Hội thi nấu ăn giỏi năm 2023 do Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn tổ chức vào ngày 17/10.*

Hội thi quy tụ 33 đội thi với tổng số hơn 130 nam, nữ CNVCLĐ đến từ 33 Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trong toàn Tập đoàn. Mỗi đội thi có 4 thành viên, trong đó có 01 nam và 03 nữ. Với 1,2 triệu đồng, các đội thi sẽ chế biến và hoàn thiện một mâm cơm gia đình định lượng cho 6 người ăn, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với mọi lứa tuổi trong một gia đình ba thế hệ. Mỗi đội thi có 90 phút để chế biến, trình bày các món ăn, hoàn thiện mâm cơm gia đình và 5 phút thuyết trình.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho Than Vàng Danh; giải Nhất cho Than Hạ Long và Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ; trao 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 19 giải Khuyến khích cho các đội tham dự. Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930 - 2023) và kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

### **\*Chú trọng thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các khu vực, mặt bằng sản xuất**

*Ngày 11/10, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đã đi kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.*

Đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường sản xuất các khu vực kho cảng, sàng tuyển, công tác chế biến, tiêu thụ đá thải, cám đá độ tro cao sau sàng tuyển và làm việc với Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2023, Công ty đã bám sát chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, phối hợp với các đơn vị sản xuất than thực hiện kế hoạch sản xuất và tiêu thụ đảm bảo tiến độ, 9 tháng đầu năm 2023 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch

SXKD đề ra. Về thực hiện tiêu thụ đá thải, cám đá sau sàng tuyển, sản lượng đá thải của nhà máy tuyển sản xuất hơn 908 nghìn tấn; sản lượng đá thải tiêu thụ hơn 221 nghìn tấn; cám đá độ tro cao tiêu thụ 2.252 tấn... Về phương án điều hành tiêu thụ đá thải, cám đá độ tro cao năm 2024: căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kỹ thuật công nghệ năm 2024, sản lượng đá thải của các nhà máy tuyển là 973.225 tấn, Công ty chuẩn bị các điều kiện kho bãi, thi công tuyển băng tải đá thải đảm bảo các điều kiện, năng lực kho bãi, vận chuyển đáp ứng công tác tiêu thụ đá thải, cám đá.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao kết quả SXKD của Công ty cũng như thực hiện công tác tiêu thụ đá thải, cám đá sau sàng tuyển. Về kế hoạch, nhiệm vụ quý IV/2023 và năm 2024, Phó Tổng giám đốc đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác môi trường, đảm bảo an toàn, môi trường trong sản xuất, hoàn thành kế hoạch SXKD; nghiên cứu đầu tư các kho than kín, có mái che đáp ứng cho sản xuất lâu dài và công tác môi trường. Các Ban chuyên môn Tập đoàn nghiên cứu xem xét tăng sản lượng than pha trộn nhập khẩu cho Công ty để tận dụng cơ sở vật chất, kho bãi hiện có; có phương án cân đối sản xuất, tiêu thụ đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo công tác an ninh trật tự, tài nguyên, công tác môi trường, giảm sức chứa cho các bãi thải...

**\*Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy kiểm tra công tác kỹ thuật, an toàn sản xuất hầm lò tại Công ty Than Hòn Gai**

*Ngày 13/10, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy đã đi kiểm tra công tác kỹ thuật, an toàn sản xuất hầm lò, công tác đầu tư và làm việc với Công ty Than Hòn Gai - TKV.*

Đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường sản xuất, thực hiện công tác kỹ thuật, an toàn tại mức -100 Khu vực Hà Ráng. Theo báo cáo của Công ty, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2023 đạt: than nguyên khai sản xuất trên 1,5 triệu tấn, bằng 82,3% KH năm; mét lò đào CBSX đạt 11.000m. Dự kiến hết năm 2023, Công ty sản xuất đạt trên 1,9 triệu tấn, bằng 101,1% KH năm; mét lò đào mới đạt 14.850m, bằng 100% KH năm, trong đó các chỉ tiêu mét lò chuẩn bị sản xuất, xây dựng cơ bản, chống neo, chống xén... đạt 100% KH năm. Thực hiện chỉ đạo của TKV, trong năm 2023, Công ty đã tích cực triển khai Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh và tiếp tục triển khai Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty và chỉ đạo, Công ty tập trung thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch quý IV và cả năm 2023. Đẩy mạnh thực hiện công tác đầu tư phát triển sản xuất theo chỉ đạo của Tập đoàn; trong đó khẩn trương thực hiện Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh để sớm khởi công trong năm 2023 và tiếp tục triển khai Dự án mở

Hà Ráng, Suối Lại trong các năm tiếp theo... Thực hiện đảm bảo công tác kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật an toàn trong sản xuất, công tác chống xén lò cần phù hợp với thực tế sản xuất; quản trị tốt các chỉ tiêu công nghệ; củng cố hệ thống tời cáp treo...

**\*Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty CP Than Cọc Sáu và Đèo Nai**

*Ngày 25/10, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn cùng các Ban chuyên môn Tập đoàn đã đi kiểm tra khai trường sản xuất than lộ thiên và làm việc với Công ty CP Than Cọc Sáu và Đèo Nai về kết quả SXKD 9 tháng, thực hiện tháng 10 và kế hoạch các tháng còn lại của năm 2023.*

Theo báo cáo của các đơn vị, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, Than Cọc Sáu gặp nhiều khó khăn do khai thác xuống sâu, lượng bùn nước dưới moong lớn, lòng moong hẹp, Công ty đã tập trung chỉ đạo, triển khai các phương án, nỗ lực thực hiện kế hoạch SXKD đề ra. Kết quả 9 tháng, Công ty thực hiện bóc xúc đất đá đạt trên 11,1 triệu m<sup>3</sup>, tháng 10/2023 dự kiến đạt 800.000 m<sup>3</sup>, dự kiến 10 tháng đạt trên 11,9 triệu m<sup>3</sup>, bằng 91,94% KH năm; than nguyên khai sản xuất đạt 591.675 tấn, dự kiến 10 tháng đạt 636.675 tấn, bằng 745 KH năm; than sạch từ SPNT dự kiến 10 tháng đạt 1,053 triệu tấn, bằng 95,785 KH năm; than tiêu thụ 9 tháng đạt hơn 1,5 triệu tấn, dự kiến 10 tháng đạt hơn 1,7 triệu tấn, bằng 83,13% KH năm... Đối với Than Đèo Nai, tính đến 24/10, khối lượng bóc xúc đất đá hơn 16,7 triệu m<sup>3</sup>; than nguyên khai sản xuất đạt trên 1,388 triệu tấn; than sạch từ SPNT 596.128 tấn; than tiêu thụ hơn 1,9 triệu tấn... Dự kiến cả năm 2023: bóc xúc đất đá hơn 22,2 triệu m<sup>3</sup>; than nguyên khai sản xuất đạt trên 1,620 triệu tấn; than sạch từ SPNT 1 triệu tấn; than tiêu thụ gần 2,6 triệu tấn...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đề nghị các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành kế hoạch SXKD quý IV và năm 2023, chuẩn bị các điều kiện, diện sản xuất cho năm 2024. Giao Ban KCM cùng Than Cọc Sáu có phương án hạ moong, xúc dọn bùn nước; bóc đất tối đa, chú trọng thực hiện phẩm cấp than, sản xuất tối đa than sạch từ SPNT. Than Đèo Nai chủ động cân đối sản xuất than nguyên khai, than từ SPNT; đảm bảo công tác thoát nước tại khu vực cửa lò +28. Các đơn vị chú trọng thực hiện tốt công tác môi trường, xử lý nước thải, đập bụi; đảm bảo công tác an toàn, an ninh trật tự, quản lý tài nguyên, tài sản. Công ty CP Than Cọc Sáu tiếp tục phát huy đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn để duy trì, ổn định sản xuất, vì việc làm, đời sống của người lao động.

**VI - MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN**

1. Công văn số 1338-CV/ĐU, ngày 03/10/2023 của Đảng ủy TKV về việc đơn đốc tham gia giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023.

2. Kết luận số 122-KL/ĐU, ngày 05/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TKV về kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.
3. Quyết định số 820-QĐ/ĐU, ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy TKV về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Công văn số 1349-CV/ĐU, ngày 13/10/2023 của Đảng ủy TKV về việc triển khai Đề án thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet.
5. Công văn số 1350-CV/ĐU, ngày 13/10/2023 của Đảng ủy TKV về việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.
6. Công văn số 1351-CV/ĐU, ngày 13/10/2023 của Đảng ủy TKV về triển quán triệt, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
7. Công văn số 1352-CV/ĐU, ngày 13/10/2023 của Đảng ủy TKV về việc quán triệt, triển khai Kết luận số 459-KL/ĐUK, ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
8. Công văn số 1353-CV/ĐU, ngày 13/10/2023 của Đảng ủy TKV về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.
9. Quy định số 826-QĐ/ĐU, ngày 17/10/2023 của Đảng ủy TKV về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
10. Kết luận số 123-KL/ĐU, ngày 20/10/2023 của Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TKV.
11. Kế hoạch số 1357-KH/ĐU, ngày 24/10/2023 của Đảng ủy TKV tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Kết luận số 10-KL/ĐUK, ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội.
12. Kế hoạch số 1361-KH/ĐU, ngày 25/10/2023 của Đảng ủy TKV thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương".
13. Sao lục số 1363-SL/ĐU, ngày 25/10/2023 của Đảng ủy TKV về Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

**14.** Sao lục số 1364-SL/ĐU, ngày 25/10/2023 của Đảng ủy TKV về Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

**15.** Quy định số 828-QĐ/ĐU, ngày 25/10/2023 của Đảng ủy TKV về chế độ thông tin báo cáo trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

**BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**